



VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI HIỆN NAY

NGUYỄN THANH BÌNH*

Trong thời đại Hồ Chí Minh, người cao tuổi và công tác người cao tuổi luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chú trọng; nhờ vậy, người cao tuổi luôn có vị trí, vai trò quan trọng, trở thành một lực lượng to lớn của cách mạng Việt Nam, là rường cột của gia đình và cả xã hội. Thời gian tới, yêu cầu đặt ra là cần tiếp tục phát huy vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu, như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

“Trọng thọ” là một đặc trưng tiêu biểu về đạo đức, văn hóa của người Việt Nam từ xưa đến nay. Người cao tuổi (NCT) là lớp người từng trải, tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú trong lao động, sản xuất và đời sống, am hiểu sâu sắc về văn hóa, ứng xử trong cộng đồng, dòng họ, gia đình. Trong lịch sử phát triển của dân tộc ta, NCT có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Hội nghị Diên Hồng vào thời nhà Trần là biểu tượng của ý chí sắt đá, không khuất phục trước bất kỳ thế lực ngoại xâm nào; thể hiện tinh thần quyết tâm, đồng lòng bảo vệ đất nước của cả dân tộc và đây cũng là biểu tượng về tính đại diện, về vai trò “rường cột” của các bậc phụ lão trong những công việc hệ trọng của đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc chăm sóc và phát huy vai trò của NCT được nâng lên một tầm cao mới. Người cao tuổi Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong sự

NGHIỆP CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRƯỚC ĐÂY, CŨNG NHƯ TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC NGÀY NAY. CHỈ CÒN 22 NĂM NỮA LÀ ĐẾN MỐC KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA, NAY LÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, 22 NĂM ĐỂ TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN NỖ LỰC PHẤN ĐẤU ĐƯA NƯỚC TA THÀNH MỘT NƯỚC PHÁT TRIỂN, THU NHẬP CAO, SÁNH VAI VỚI CÁC CƯỜNG QUỐC NĂM CHÂU TRONG KHÁT VỌNG HÙNG CƯỜNG, NHƯ TÂM NGUYỆN SINH THỜI CỦA BÁC HỒ KÍNH YÊU.

Để NCT tiếp tục nỗ lực phát huy hiệu quả vai trò của mình, góp phần cùng toàn dân tộc hoàn thành mục tiêu cao cả nói trên, các cấp, các ngành, các địa phương cần tích cực chú trọng, quan tâm, động viên, khích lệ, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của NCT

* Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam

trong mọi phong trào cách mạng. Muốn vậy, cần thấm nhuần và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về NCT để có được nhận thức, niềm tin và phương hướng hành động đúng đắn, nhằm đạt tới mục tiêu cao cả nói trên của dân tộc.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi

“*Tư tưởng Hồ Chí Minh* là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại”⁽¹⁾. Đó là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng không ngừng tiến lên, giành nhiều thắng lợi vẻ vang trong đấu tranh giải phóng dân tộc, là nguồn sáng soi rọi cho dân tộc ta bước tới đài vinh quang, sánh vai cùng các cường quốc năm châu trong sự nghiệp đổi mới, kiến tạo và phát triển đất nước, đi tới tương lai tươi đẹp. Trong kho tàng di sản vô giá đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về NCT là một bộ phận độc đáo, gắn bó khăng khít với toàn bộ hệ thống tư tưởng, lý luận về xây dựng con người mới, văn hóa mới Việt Nam, trong đường lối tiến hành cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Người cao tuổi là lực lượng quan trọng của cách mạng Việt Nam

Dân tộc ta có nhiều giá trị truyền thống quý báu, đặc biệt là tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm nhuần, hiểu rõ và khơi dậy tinh thần ấy, để nâng lên một tầm cao mới

với khẩu hiệu *Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết*. Người cao tuổi được xác định là một lực lượng cách mạng quan trọng trong khối đại đoàn kết ấy. Năm 1941, ngay khi mới về nước, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa, trong “*Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão*”, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trách nhiệm của các cụ phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Đất nước bị mất phụ lão cứu. Đất nước suy sụp phụ lão phù trì”⁽²⁾.

Theo đề nghị của Người, tổ chức Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) được thành lập để đoàn kết rộng rãi toàn dân, không phân biệt dân tộc, giai cấp, tôn giáo, đảng phái, nhằm giành độc lập cho dân tộc. Một trong những lực lượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc chính là NCT, đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt con cháu trong sự nghiệp cứu nước, xây dựng, phát triển đất nước hưng thịnh. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn viết thư thăm hỏi, động viên NCT, coi NCT là nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi của phong trào cách mạng ở trên tất cả bình diện: Là người trực tiếp tham gia; người chỉ dạy kinh nghiệm, người tổ chức và là người nêu gương cho con cháu, xóm làng.

(1) *Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới* (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr. 633

(2) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 3, tr. 232

Người cao tuổi có vai trò, trách nhiệm cao cả, tinh thần nêu gương

Phát huy tinh thần, truyền thống văn hóa Việt Nam, khi cha mẹ, ông bà luôn chăm lo con cháu, con cháu kính trọng ông bà, cha mẹ; truyền thống tam đại, tứ đại đồng đường, con có cha như nhà có nóc..., Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định vai trò của NCT không chỉ là lực lượng tham gia cách mạng trực tiếp, mà còn có vai trò là đầu tàu dẫn dắt, có trách nhiệm cao cả trong xã hội.

“Trách nhiệm” không chỉ là bổn phận của người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy công quyền, mà còn là bổn phận của mọi con người đối với cộng đồng, đất nước. Để làm tròn trách nhiệm của mình, trước hết mỗi người cần nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Ngày 21-9-1945, nước mới độc lập chưa tròn một tháng, dự báo trước tình hình giặc Pháp sẽ trở lại xâm chiếm nước ta một lần nữa, Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương thành lập hội cứu quốc trong các ngành, các giới. Và NCT là tầng lớp được Người nghĩ đến đầu tiên: “Chúng ta là bậc phụ lão, cần phải tinh thành đoàn kết* trước để làm gương cho con cháu ta. Vậy tôi mong các vị phụ lão ở Hà thành ra xung phong tổ chức “Phụ lão cứu quốc hội” để cho các phụ lão cả nước bắt chước và để hùn sức giữ gìn nền độc lập của nước nhà”⁽³⁾.

Người cao tuổi là vốn quý của đất nước, góp phần quyết định những vấn đề can hệ đến vận mệnh quốc gia

Với tầm vóc tư tưởng của một vĩ nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rõ và thấu hiểu vị trí và vai trò to lớn của NCT đối với xã hội. Người cho rằng, tuổi càng cao chí khí

càng cao, lòng yêu nước càng cao và kinh nghiệm càng nhiều.

Trong “*Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão*” năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng. Đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tin nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng. Phụ lão làm, nhân dân làm theo. Hô điều nên hô, làm việc nên làm”⁽⁴⁾. Ngày 9-12-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói chuyện với cán bộ, đảng viên lão thành tinh Nghệ An, và căn dặn, nhấn nhủ: “Các đồng chí già là rất quý, là gương bền bỉ đấu tranh, diu dắt, bồi dưỡng, đào tạo thêm đồng chí trẻ. Đồng chí già phải giúp đỡ cho đồng chí trẻ tiến bộ. Như thế đòi hỏi ở đồng chí già phải có thái độ độ lượng, diu dắt đồng chí trẻ”⁽⁵⁾.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng ý nghĩa Hội nghị Diên Hồng thành “Truyền thống Diên Hồng”; qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của NCT trước những sự kiện liên quan đến vận mệnh của dân tộc. Trong bài “*Tuổi tác càng cao, lòng yêu nước càng lớn*”, đăng trên báo Nhân Dân số ra ngày 1-10-1960, Người viết: “Truyền thống “*Điện Diên Hồng*” là truyền thống yêu nước vẻ vang chung của dân tộc ta và riêng của các cụ phụ lão ta. Mỗi khi có việc quan hệ lớn đến nước nhà nòi giống, thì các cụ không quản tuổi cao sức yếu, liền hăng hái đứng ra gánh vác phần mình và đôn đốc con em làm tròn nhiệm vụ”⁽⁶⁾.

(*) chân thành đoàn kết

(3) Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t. 4, tr. 23 - 24

(4) Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t. 3, tr. 233

(5) Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t. 13, tr. 272

(6) Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t. 12, tr. 691

Người cao tuổi là chính khí quốc gia

Năm 1484, trong bài ký thuyết minh cho việc khắc tên các tiến sĩ lên bia đá đặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thân Nhân Trung viết: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Người cao tuổi là bậc mang trong mình và thấm đượm hào khí, tráng khí của lịch sử, như câu thơ của đức Vua Trần Nhân Tông: *Người lính già đầu bạc/ Kể mãi chuyện Nguyên Phong*; hay như những câu thơ của Bác Hồ viết năm 1947, tặng ba cụ lão du kích ở Cao Bằng: “Tuổi cao chí khí càng cao,/ Múa gươm giết giặc ào ào gió thu”⁽⁷⁾.

Từ xưa tới nay, trong lớp NCT có rất nhiều hiền tài, các bậc lão niên đáng kính, lớp lớp cán bộ, đảng viên đã đóng góp to lớn cho các cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, cho việc dựng xây, kiến thiết nước nhà. Vì thế, học theo cách nói của Thân Nhân Trung, chúng ta có thể khẳng định: “*Người cao tuổi là chính khí sơn hà, ý chí quốc gia*”. Đặc biệt thấm nhuần tư tưởng này, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng kêu gọi sự học tập, cầu tiến của “các đồng chí già” và coi đó chẳng những làm kiêu mẫu về tính siêng năng cho con cháu noi theo, mà còn tỏ rõ ý chí vươn lên của dân tộc Việt Nam. Người giữ chính khí là người giữ nước, giữ chế độ. Chính khí vững thì nước không nghiêng đổ. Chính khí hưng thì đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Thống nhất nhận thức, quan điểm về người cao tuổi trong tình hình mới

Người cao tuổi là lực lượng có vai trò quan trọng, góp phần tạo thành nguồn lực phát triển đất nước. Hiện nay, cả nước có khoảng 12 triệu NCT; trong đó, có gần 10 triệu người đã được tập hợp trong tổ chức hội NCT. Trong số đó, có 665 nghìn người giữ chức vụ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận..., cùng với những đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Người cao tuổi vừa là “chân đế”, vừa là “chóp đỉnh”, là hạt nhân của toàn bộ hệ thống chính trị; đồng thời, nhiều NCT là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học và nghệ thuật. Với lực lượng 6,5 triệu NCT đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, trong đó có 358 nghìn tấm gương làm kinh tế giỏi, chưa kể đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật, đội ngũ NCT thực sự là một lực lượng có vị trí, vai trò quan trọng và ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Người cao tuổi Việt Nam năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Trong tình hình mới hiện nay, quá trình già hóa của dân số nước ta đang diễn ra nhanh chóng, cùng với tuổi thọ bình quân ngày càng cao; lực lượng người cao tuổi ngày nhiều hơn, đông hơn; đó là phúc lớn cho Dân tộc”⁽⁸⁾. “Phúc lớn” mà Tổng Bí thư nói đến ở đây chính là những giá trị tinh thần.

(7) Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sdd, t. 5, tr. 375*

(8) “Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu dự Đại hội Hội Người cao tuổi”, *Báo điện tử Vietnamnet*, ngày 13-1-2022, <https://vietnamnet.vn/phan-bieu-cua-tong-bi-thu-tai-buoi-gap-mat-cac-dai-bieu-du-dai-hoi-hoi-nguoi-cao-tuoi-808754.html>

Vai trò đặc biệt quan trọng của NCT là lưu giữ, sáng tạo nên một hệ sinh thái nhân văn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, tạo dựng nền tảng tinh thần của gia đình và xã hội, là rường cột của nước nhà và “bệ phóng” cho cả dân tộc.

Chúng ta cần thống nhất nhận thức rằng, NCT là lực lượng cách mạng ngày càng quan trọng, nhiều khi quyết định đến vận mệnh quốc gia, là nguồn lực để phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển mới. Cùng với thế hệ trẻ, NCT đang tỏ rõ vai trò tiên phong trên lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trong điều kiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Trong bối cảnh mới, như già hóa dân số, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, NCT ngày càng nhiều hơn, đông hơn về số lượng, cao hơn về chất lượng và ngày càng có vị trí, vai trò là lực lượng cách mạng quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì hơn lúc nào hết, Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục khơi dậy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng” trong các cấp hội, hội viên và NCT. Đồng thời, các cấp, các ngành cần phát huy vai trò nêu gương của NCT trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Hội NCT làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân; phát huy mạnh mẽ kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín của NCT; kính trọng, bảo vệ, chăm sóc NCT, để NCT đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kiện toàn tổ chức hội người cao tuổi, đưa công tác người cao tuổi ngang tầm nhiệm vụ

Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam diễn ra từ ngày 13 đến ngày 14-1-2022 đã tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ V, ghi nhận những kết quả to lớn, đáng tự hào trong hoạt động của tổ chức hội NCT trên cả nước với 10.367 hội cơ sở, 88.412 chi hội, 171.982 tổ hội; hơn 77 nghìn câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; 3.500 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; với các phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, thi đua làm kinh tế giỏi, thi đua góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững trật tự, an toàn xã hội... Đồng thời, Đại hội cũng chỉ rõ những hạn chế trong hoạt động hội, như có lúc còn mang tính hình thức, thiếu sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, địa phương... Công tác NCT chưa được cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương quan tâm đúng mức, nhận thức ở một bộ phận cán bộ các cấp còn hạn chế, bất cập, thiếu định hướng chỉ đạo, chưa biết cách động viên, phát huy vị trí, vai trò, sự đóng góp của NCT vào sự phát triển của mỗi địa phương. Ở một số nơi, vào một số thời điểm, vẫn còn có tình trạng coi công tác NCT chỉ như là một việc phụ, sắp xếp cán bộ ở tỉnh, huyện chưa hợp lý, thiếu định hướng chỉ đạo. Mô hình hội chưa thống nhất, tổng thể, chưa xuyên suốt, liên thông; vì thế, hoạt động của các cấp hội còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chậm được tháo gỡ.

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2021 - 2026, cũng là nhiệm vụ có tầm chiến lược: *Đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tăng cường*

công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nội dung, tinh thần bài phát biểu ngày 13-1-2022 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi gặp mặt đại biểu tiêu biểu về dự Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam; ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ mới đã ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, với nhiều nội dung, nhiệm vụ quan trọng: Tham gia sửa đổi Luật Người cao tuổi; đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, sự đóng góp của NCT và hội NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của NCT; nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội về công tác NCT và tổ chức hội NCT.

Căn cứ tình hình thực tiễn, thẩm nhuần những nguyên lý cách mạng, sau bước hoàn thiện tổ chức hội ở Trung ương, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức tổng kết điểm mô hình hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện tại 13 tỉnh, thành phố nhằm đánh giá, tổng kết mô hình hoạt động hội NCT bảo đảm khách quan, trung thực, sát thực tiễn, làm cơ sở báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan chức năng xem xét, đề sớm được chuyên đổi mô hình tổ chức hội đồng bộ, thống nhất trong cả nước, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cũng đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách, xây dựng những chương trình hành động cụ thể nhằm tạo điều kiện cho hội NCT thâm nhập, hoạt động sâu rộng trên các lĩnh vực, đề công tác của các cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội cùng hướng tới một mục tiêu duy nhất là thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã có các cuộc làm việc, báo cáo với các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; làm việc với Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, các bộ, ban, ngành và lãnh đạo 34 tỉnh, thành phố; khảo sát việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức hội cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức ký kết chương trình phối hợp và làm việc với 8 bộ, ban, ngành, cơ quan.

Xây dựng tổ chức hội từ mỗi hội viên; đưa công tác hội vào từng gia đình

Nhấn mạnh, chỉ rõ vai trò của cá nhân ưu tú trong tập thể và xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Hiện nay, chúng ta cũng cần vận dụng sự chỉ dẫn có tính nguyên lý đó của Người để xây dựng hội NCT vững mạnh, bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức, năng lực hành vi của mỗi hội viên.

Đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về NCT một cách thiết thực nhất, mỗi người cần học tập cách sống lạc quan, thái độ

trách nhiệm, tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ của Bác. Ngày 14-5-1966, trong bài nói trước Lớp huấn luyện đảng viên mới của Hà Nội, Người nhấn mạnh, học tập và phấn đấu cho Tổ quốc là việc làm suốt đời: “Bác thường nghe nói có đồng chí mới 40 tuổi mà đã cho mình là già cho nên ít chịu học tập. Nghĩ như vậy là không đúng, 40 tuổi chưa phải là già. Bác đã 76 tuổi nhưng vẫn cố gắng học thêm. Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời. Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”⁽⁹⁾.

Và xúc động biết bao, khi biết mình sắp từ biệt đồng bào, chiến sĩ, sẽ đi gặp cụ C. Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác, Người chỉ có một điều tiếc nuối là không được phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”⁽¹⁰⁾.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu một tấm gương ngời sáng về phẩm cách của một người cộng sản, không giây phút nào lãng quên lý tưởng cao cả: Suốt đời làm cách mạng, quên mình phấn đấu vì hạnh phúc nhân dân, phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, làm cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thắng lợi hoàn toàn. Và trong sự hy sinh cao cả ấy, Người đã tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc, ý nghĩa thiêng liêng của cuộc sống. Đó là tấm gương, là bài học từ cuộc sống cho NCT hôm nay học tập và noi theo; do đó, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh chính là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với NCT, với công tác của hội NCT.

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ chính trị trung tâm, một công việc hằng ngày, thường xuyên, liên tục. Điều đó không chỉ tác động trực tiếp đến bản thân NCT, mà còn tác động trực tiếp đến con cháu trong gia đình, góp phần củng cố, giữ vững lý tưởng cách mạng, giữ vững chế độ; duy trì đạo đức gia phong và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Tích cực học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, làm tốt những việc nêu trên, chúng ta tin chắc rằng, hàng chục triệu NCT Việt Nam tiếp tục là lực lượng cách mạng to lớn, cùng toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đưa nước ta bước lên đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu. Đó cũng là tình cảm lớn của nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, soi đường, chỉ lối, dẫn dắt nhân dân ta đến bến bờ vinh quang, hạnh phúc. Phát huy hiệu quả hoạt động của NCT và tổ chức hội NCT là phát huy nguồn lực to lớn, góp phần hiệu quả vào công cuộc phát triển đất nước, dân tộc; là giá trị đạo lý và cũng là hành động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh mới. □

(9), (10) Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t. 15, tr. 113, 623